



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จะดำเนินการจัดจ้าง ตามโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จกำหนด

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.- บาท  
(-สี่แสนบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างเป็นผลงานสัญญาเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จเชื่อถือ

๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่ เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง ครั้งนี้

๕. ไม่ถูกพิจารณาตัดสิทธิมิให้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับหน่วยงานบริหารราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจะมีสิทธิซื้อเอกสารสอบราคาได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ จุดดำเนินการโครงการ (พร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ เวลา ๐๙.๐๐ น.) และกำหนดฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จกำหนด หากผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ไม่ไปดูสถานที่ตามวัน เวลา ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ได้รับทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนปัญหาและอุปสรรคอย่างดีแล้ว เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในขณะทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารสอบราคาจ้าง ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ไปยื่นเอกสาร ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอตาพระยา ชั้นสองห้องท้องถิ่นอำเภอตาพระยา) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๔๐๐.- บาท (-สี่ร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๕๑-๐๑๖๒ ต่อ ๑๐๕ และทางเว็บไซต์ [www.tapsadet.go.th](http://www.tapsadet.go.th) ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



( นายนที หวลประไพ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ